

NĂM THỨ 60
THỨ HAI
18
THÁNG 1-2021
(6-12 năm Canh Tý)
SỐ: 8116



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

NGÀY HỘI “CHỦ NHẬT ĐỎ” Lan tỏa sự sẻ chia

Sáng ngày 17/1, dù trời khá lạnh song ngày hội “Chủ nhật đỏ” vẫn diễn ra tưng bừng, náo nhiệt tại Trường Đại học Thái Bình, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, lực lượng tình nguyện viên chủ nhật đỏ các huyện, thành phố tham gia. Đây là hoạt động khởi đầu cho phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên các lực lượng tham gia ngày hội “Chủ nhật đỏ”.

Có mặt tại ngày hội “Chủ nhật đỏ” từ khá sớm, em Nguyễn Thành Long, lớp ĐH luật 6, Trường Đại học Thái Bình nhanh chóng đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN). Long chia sẻ: Đây là lần thứ tư em tham gia hiến máu trong sự kiện “Chủ nhật đỏ”. Em thấy đây là hoạt động rất có ý nghĩa. Em mong mỗi người hãy là những hạt nhân tích cực để lan tỏa tinh thần HMTN vì cộng đồng.

Cũng như mọi năm, năm nay, công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ngày hội “Chủ nhật đỏ” được tiến hành từ sớm. Anh Đặng Văn Linh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình cho biết: Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Trường Đại học Thái Bình đã thông tin

(Xem tiếp trang 4)
THU TRANG

NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ký kết các phong trào thi đua năm 2021

Tại trạm bơm Thống Nhất (thị trấn Tiên Hải, huyện Tiên Hải), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức lễ ra quân phát động và ký kết các phong trào thi đua năm 2021.

Năm 2021, toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát huy tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, phấn đấu hoàn thành lễ ra quân phát động và ký kết các phong trào thi đua năm 2021.
(Xem tiếp trang 4)
THANH HUYỀN

Đổ ải khoảng 19.000ha sau xả nước đợt 1

(Xem tin trang 4)



Hải công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình đã vận hành 17 trạm bơm để lấy nước trong đợt xả nước hồ thủy điện đợt 1.

● CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH 71 tập thể, cá nhân được khen thưởng

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham mưu với chủ sử dụng lao động chủ động công tác phòng, chống dịch; nắm bắt tư tưởng, quan tâm chăm lo và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động. Năm 2020, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã hỗ trợ trên 89 triệu đồng cho một số doanh nghiệp mua khẩu trang, nước sát khuẩn để phòng, chống dịch; hỗ trợ 214,5 triệu đồng cho 429 đoàn viên bị giảm sâu thu nhập; trao 838 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 360 triệu đồng nhân dịp tết sum vầy, tháng công nhân. Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN CƯỜNG

● LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ Ký giao ước thi đua năm 2021

Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2021.

Năm 2020, Liên đoàn Lao động thành phố đã bám sát nhiệm vụ của công đoàn cấp trên, tập trung triển khai và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ. Hoạt động công đoàn trong tỉnh có nhiều chuyển biến theo hướng sát với nhu cầu của đoàn viên và người lao động. Trong năm, các cấp công đoàn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức trao hàng trăm suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết; hỗ trợ xây, sửa 3 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 80 triệu đồng. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội.

Năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố tập trung tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; tuyên truyền pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội tới đoàn viên, người lao động.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố đã phát động, ký giao ước thi đua năm 2021 và tổ chức khen thưởng cho một số đơn vị, tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2020.

ANH THỨ

VŨ THỤ

Chuẩn bị sản xuất vụ xuân

(Xem trang 2)



Nông dân xã Vũ Đoài (Vũ Thư) làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa xuân.

THÁI THỤY

Thực hiện hiệu quả đề án kiểm soát dân số vùng ven biển

(Xem trang 3)

► Hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh. Tham dự hội nghị có hơn 800 đại biểu là hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các bậc phụ huynh đại diện cho hàng trăm nghìn phụ huynh trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được chia sẻ một số nội dung trong Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh và chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, nhấn mạnh tổ chức và hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, nhiệm vụ và quyền của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, hoạt động trải nghiệm không phải là một môn học mà là hoạt động giáo dục được thực hiện bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12. Vì vậy, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của gia đình và nhà trường trong việc giáo dục, hướng nghiệp cho học sinh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã định hướng công tác phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh trong thời gian tới với các nội dung: tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển giáo dục, đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông mới; quản lý học sinh, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn; xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ giáo dục; xây dựng kế hoạch các khoản thu dịch vụ, tài trợ, chống lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

LAN ANH

► BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH Đón nhận chứng chỉ công nhận đạt chuẩn ISO

Bệnh viện Nhi Thái Bình vừa tổ chức lễ đón nhận chứng chỉ công nhận đạt chuẩn ISO 15189:2012 dành cho Khoa Xét nghiệm.

Tiêu chuẩn ISO 15189:2012 là bộ tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với các dịch vụ của phòng xét nghiệm; được xây dựng dựa trên 2 tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và ISO 9001 gồm 15 yêu cầu về quản lý và 10 yêu cầu về kỹ thuật. Với cơ sở vật chất, nhân lực cùng hệ thống máy móc hiện đại như: hệ thống máy định nhóm máu tự động, máy đếm tế bào máu ngoại vi, máy miễn dịch thể mới cùng nhiều trang thiết bị hiện đại khác cho kết quả nhanh, chính xác, sau quá trình triển khai, áp dụng tiêu chí ISO, Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã được trao chứng chỉ công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012.

NGHƯ HOÀNG

► 210 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hiến máu



Với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, tại Trung tâm Giáo dục xuyên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Tham gia ngày hội hiến máu đợt này có 210 cán bộ, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Kết quả, cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường học đã hiến được 150 đơn vị máu bảo đảm an toàn, kịp thời bổ sung ngân hàng máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị nhất là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

DẶNG ANH